

รอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีชได้รับเกียรติเป็น สถานที่ จัดงานประชุมประจำปีให้แก่สมาคมโรคติดต่อ เชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย



พัทยา, ประเทศไทย – คุณเปรม กาเลส ผู้จัดการทั่วไป รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป (ซ้าย) ได้ให้การต้อนรับ ดร. อุษาทิสยากร นายกสมาคมโรคติดต่อเชื้อในเด็ก (ขวา) ภายในงานประชุมของสมาคมโรคติดต่อเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย (PIDST) ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์ประชุมพีช พัทยา (PEACH)

การประชุมในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “From Case-based to Clinical Management Decisions” โดยได้รับความสนใจจากแพทย์ในสาขากุมารเวชศาสตร์เป็นจำนวนมากจากทั่วประเทศ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การประชุมสัมมนาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดให้มีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกุมารแพทย์ นอกจากนี้ แพทย์ที่เข้าร่วมงาน และครอบครัวยังได้ร่วมรับประทานอาหาร และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานภายในรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมพีช ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเว็ลด์คลาสสำหรับครอบครัวมากมาย

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป มีพื้นที่ส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติกว่า 120 ไร่ ที่สามารถมองเห็นท้องทะเลสีครามที่สวยงามของอ่าวไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 4 โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ที่มีมนต์เสน่ห์ โดดเด่น สง่างาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่จะทำให้ประสบการณ์ของท่านน่าจดจำ และพิเศษสุด จองโดยตรงกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป รับประกันราคาที่ดีที่สุด คู่แข่งกับแพ็คเกจ และโปรโมชั่นพิเศษมากมาย ที่ www.royalcliff.com หรือติดต่อแผนกสำรองห้องพัก (+66) 38 250 421 ต่อ 2732 หรือ reservations@royalcliff.com

ศูนย์การประชุมพีช ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ประชุมที่มีความหลากหลาย และครบวงจรที่สุดในประเทศไทย อยู่ภายใต้การบริหารของ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พีชได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกมาแล้วมากมาย ที่สามารถรับประกันถึงการบริการระดับมืออาชีพร่วมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเว็ลด์คลาสที่ทันสมัย ครบครัน เพื่อการจัดการประชุม และจัดงานต่างๆได้ในทุกรูปแบบ ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 10,062 คน พีชจึงได้รับความไว้วางใจในการจัดงานสำคัญทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ หากท่านกำลังมองหาสถานที่ในการจัดงาน หรือจัดประชุม นึกถึงศูนย์ประชุมพีช ที่จะรังสรรค์งานของท่านให้น่าจดจำ และพิเศษสุด!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของเราที่ (+66) 38 250 421 ต่อ 2845

หรืออีเมล success@royalcliff.com หรือ เว็บไซต์ www.peachthailand.com